

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~178~~/BC-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày 13 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2019, Chương trình công tác năm 2020

(Trình kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa VI)

Thường trực HĐND thị xã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND thị xã năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ NĂM 2019

1. Công tác chỉ đạo điều hành

HĐND thị xã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của thị ủy; ban hành công tác năm 2019, cụ thể hóa nhiệm vụ của Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND thị xã; tổ chức thành công 2 kỳ họp, ban hành 05 nghị quyết; tập trung thực hiện chủ đề năm Dân vận và công tác cán bộ; tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo thời gian, chất lượng công việc, cùng với các cấp các ngành hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

2. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã.

HĐND thị xã đã tổ chức thành công 2 kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 (giữa năm) HĐND xem xét, cho ý kiến vào 15 báo cáo, 2 tờ trình và thông qua 03 Nghị quyết¹. Kỳ họp thứ 10 (bất thường), đã xem xét 02 tờ trình và ban hành 02 nghị quyết². Các kỳ họp của HĐND được tổ chức chu đáo, đúng luật, đảm bảo thời gian, chất lượng được nâng lên.

3. Hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã.

3.1. Hoạt động của Thường trực HĐND thị xã.

3.1.1. Hoạt động giữa hai kỳ họp.

Ban hành kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 21/01/2019 về triển khai các hoạt động của HĐND thị xã năm 2019; kế hoạch thực hiện chủ đề năm Dân vận và công tác cán bộ. Chỉ đạo thực hiện mỗi đại biểu HĐND thị xã giám sát 01

¹ Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thị xã; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN 6 tháng cuối năm 2019.

² Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020 và Nghị quyết về Đề án trang bị hỗ trợ cho lực lượng thường trực BCH Quân sự, dự bị động viên, dân quân thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2020-2024.

việc, mỗi tổ đại biểu giám sát có hiệu quả ít nhất 01 vụ việc.

Tổ chức 11 phiên họp Thường trực HĐND. Tại các phiên họp, đã kiểm điểm, đánh giá những việc làm được, việc đang làm, việc đã quá thời hạn và nguyên nhân, đề ra những giải pháp khắc phục. Phân công các Ban HĐND thẩm tra các tờ trình, thảo luận, cho ý kiến đối với 05 nội dung do UBND thị xã trình đảm bảo kịp thời, đúng quy định, bao gồm: việc đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Viết Xuân; bổ sung kinh phí năm 2019 cho các phường, xã; hỗ trợ kinh phí hoàn thiện tiêu chí Môi trường Nông thôn mới; kinh phí trả nợ công trình Nhà hành lễ bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020; Đề án Trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng vũ trang thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2020-2024.

Rà soát, sửa đổi quy định đánh giá, xếp loại các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường, xã.

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề tại thôn Tích Tường, sau hội nghị đã tiến hành làm việc với UBND thị xã và các ngành chức năng để trả lời, giải quyết dứt điểm các kiến nghị kéo dài của cử tri liên quan đến cụm Công nghiệp Hải Lệ.

Tổ chức tiếp công dân theo định kỳ vào thứ năm hàng tuần. Tiếp nhận 04 đơn của công dân, chuyển đơn và đôn đốc giải quyết hoàn thành. Tổ chức xác minh một số nội dung tố cáo về quản lý, hoạt động của Trường Lý Tự Trọng.

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổ chức tốt 4 đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã, 4 cuộc TXCT của đại biểu HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ban hành kế hoạch kịp thời, cung cấp thông tin đầy đủ, xây dựng đề cương báo cáo để định hướng thông tin cho đại biểu báo cáo trước cử tri; chất lượng tiếp xúc cử tri được nâng lên. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách, nghị quyết và các nội dung quan trọng khác của HĐND thị xã.

Tham gia tổ chức thành công các hoạt động lễ hội kỷ niệm 210 năm ly sở Quảng Trị và 30 năm lập lại thị xã; diễn tập khu vực phòng thủ tại xã Hải Lệ; ngày thứ bảy tình nguyện vì nông thôn mới và đô thị văn minh. Tham gia các đoàn giám sát của các Ban HĐND tỉnh tại thị xã. Tổ chức đoàn đại biểu HĐND thị xã học tập kinh nghiệm công tác tại một số tỉnh miền Trung - Tây nguyên. Các thành viên Thường trực HĐND thị xã tích cực bám nắm, hướng dẫn hoạt động của HĐND các phường, xã theo địa bàn phụ trách. Đặc biệt, đã tích cực tham gia vào việc chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ thị xã lần thứ VII.

3.1.2. Hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND.

a) HĐND thị xã giám sát tại các kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của UBND, TAND, VKSND, chi cục THADS và các báo cáo khác

theo nghị quyết của HĐND thị xã. Đồng thời, đã tiến hành chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND thị xã, các UVUBND và lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

b) Thường trực HĐND thị xã giám sát thường xuyên việc tuân theo pháp luật và việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND của các cơ quan đơn vị thông qua việc xem xét các báo cáo hàng tháng, quý của UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát và tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lễ hội kỷ niệm 210 năm ly sở Quảng Trị và 30 năm lập lại thị xã.

c) Trong năm, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức 16 cuộc khảo sát, tập trung vào các nội dung: triển khai dự án đường giao thông nội thị, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đầu tư xây dựng tại cụm công nghiệp Hải Lệ, việc lấn chiếm, đổ đất khu vực giữa đường Hồ Xuân Hương và đường Ngô Thị Nhậm; Làm việc với các cơ quan liên quan đến giải quyết đơn thư trên lĩnh vực đất đai. Tổ chức khảo sát, làm việc với Thường trực HĐND - UBND các phường về tình hình hoạt động, triển khai xây dựng tuyến phố văn minh và phường đạt chuẩn văn minh đô thị, việc sáp nhập khu phố. Đồng thời, đã hoàn thành 3 cuộc giám sát chuyên đề. Đó là:

- **Giám sát việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản năm 2019:**
 Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức khảo sát, làm việc trực tiếp với 4 đơn vị³ và UBND thị xã. Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quản lý thực hiện các công trình dự án như: Công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình chưa thiếu kịp thời; có công trình không triển khai được, phải điều chỉnh giảm và điều chuyển sang kế hoạch trung hạn 2021-2025; Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án còn khó khăn hạn chế; phương án hỗ trợ đời sống và ổn định sản xuất cho nhân dân bị thu hồi đất còn chậm; Đường Trần Phú, Lê Hồng Phong đã được đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn 3 điểm chưa hoàn thành; dự án hoàn trả đoạn đường từ Phan Chu Trinh đến Ngô Quyền gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng và phương án di dời trụ điện; đường Phan Chu Trinh phải điều chỉnh thiết kế do kinh phí giải phóng mặt bằng lớn; cống thoát nước đường Nguyễn Bình Khiêm (nhánh 2) cao hơn mặt bằng chung nên chưa phát huy tác dụng; một số công trình bị đọng nước mặt đường sau khi thảm nhựa v.v... Sau giám sát, đã kiến nghị đến 4 đơn vị chịu sự giám sát 12 vấn đề; kiến nghị UBND thị xã 5 vấn đề...để tiếp tục quản lý, điều hành tốt công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- **Giám sát tình hình và kết quả thực hiện các quy hoạch xây dựng đô thị.** Thường trực HĐND thị xã giám sát việc quy hoạch phân khu phường An Đôn, khu đô thị bắc Nguyễn Trãi và Võ Thị Sáu (giai đoạn 2). Tổ chức khảo sát thực địa, giám sát trực tiếp Phòng QLĐT và kiến nghị khắc phục những hạn chế, tồn tại như: phải đảm bảo trình tự thủ tục lập thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư đối

³ Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã, Phòng Kinh tế, UBND phường 3, Trung tâm phát triển CCN&KC.

với các đồ án quy hoạch; tham mưu và tổ chức tốt việc quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch...Đồng thời, kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo rà soát đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch chung xây dựng và có giải pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; rà soát điều chỉnh bản vẽ quy hoạch sử dụng đất phường An Đôn tỷ lệ 1/2000 phù hợp với quy hoạch chung thị xã Quảng Trị; lập thiết kế đô thị trước khi lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị bắc Nguyễn Trãi để khai thác quỹ đất; Phê duyệt các quy hoạch chi tiết 1/500, xây dựng quy định quản lý theo đồ án quy hoạch và công khai để nhân dân biết, thực hiện, đảm bảo việc xây dựng đúng tính chất sử dụng đất, khoảng lùi, tầng cao và các nội dung khác...theo quy định.

- *Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp 7 (12/2018) đến sau kỳ họp thứ 9 (7/2019)*: Thường trực HĐND thị xã đã có văn bản đề nghị UBND thị xã chỉ đạo, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; tiến hành khảo sát thực tế phục vụ cho giám sát. Qua giám sát cho thấy, đã có 21/21 kiến nghị của cử tri được trả lời, giải quyết, đạt tỷ lệ 100%⁴.

3.2. Hoạt động của các Ban HĐND.

Các Ban HĐND thị xã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền và sự phân công của Thường trực HĐND; duy trì chế độ hội họp; triển khai thực hiện chủ đề năm 2019, tham gia các hoạt động lễ hội; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định, các phong trào của địa phương và công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án.

Hoạt động khảo sát phục vụ thẩm tra văn bản trình kỳ họp được quan tâm thực hiện. Các Ban HĐND đã tổ chức thẩm tra 14 báo cáo, đề án, tờ trình, 05 dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp lần thứ 9 và 10 của HĐND. Nội dung báo cáo thẩm tra ngắn gọn, thể hiện rõ quan điểm, làm cơ sở để HĐND thị xã xem xét, quyết nghị.

Giám sát giữa hai kỳ họp được tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Trong năm, Ban Pháp chế đã giám sát: Việc tiếp nhận và trả kết quả trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn; Công tác giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thị xã; Hoàn thành giám sát chuyên đề *Sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, trường học và bố trí sắp xếp, điều chuyển công chức, viên chức trên địa bàn thị xã*. Ban Kinh tế xã hội tổ chức giám sát: Việc thực hiện đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm kiệt; Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Tổ chức giám sát 02 chuyên đề *Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và Hoạt động cho vay từ các nguồn vốn ưu đãi*. Qua giám sát,

⁴ Xem báo cáo số 236/BC-UBND, ngày 20/11/2019 của UBND thị xã về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

các Ban đã kiến nghị 34 nội dung đối với 18 cơ quan, đơn vị; kiến nghị HĐND, UBND thị xã 15 nội dung liên quan đến lĩnh vực giám sát⁵.

3.3. Hoạt động của Đại biểu và tổ đại biểu HĐND:

Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định; tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; duy trì liên hệ với cử tri, thu thập phản ánh nguyện vọng, kiến nghị và đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri của cử tri trên địa bàn; thu thập thông tin, báo cáo với cử tri nội dung các nghị quyết đã được HĐND thị xã thông qua. Đồng thời, triển khai thực hiện: (1) Mỗi đại biểu có một việc làm thiết thực trong thực hiện, tuyên truyền vận động thực hiện, giải thích quy định của pháp luật liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng đô thị văn minh; (2) Giám sát thường xuyên công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn ứng cử; (3) Mỗi đại biểu HĐND thị xã giám sát 01 việc, mỗi tổ đại biểu giám sát có hiệu quả ít nhất 01 vụ việc (4) Tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn ứng cử tham gia các hoạt động và xã hội hóa các nguồn lực phục vụ lễ hội, lễ kỷ niệm. Kết thúc năm 2019, đã có 6 cuộc giám sát và 01 khảo sát của tổ; 42 việc làm thiết thực từ các đại biểu HĐND. Kết quả cụ thể như sau:

- *Tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử ở phường 1:* Khảo sát về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn và khảo sát vệ sinh môi trường, các điểm ứng cực bộ, các đoạn đường chưa được bê tông hóa hẻm kiệt để tiếp tục kiến nghị đầu tư xây dựng...; Vận động nhân dân thực hiện tốt ngày thứ 7 tình nguyện vì đô thị văn minh.

- *Các tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử ở phường 2:* Giám sát giải phóng mặt bằng khu đô thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2).

- *Các tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử ở phường 3:* Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn; vận động nhân dân giải phóng mặt bằng đường Phan Chu Trinh. Tích cực tham gia và vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

- *Tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử ở phường An Đôn:* Giám sát việc thi công hệ thống thoát nước của Công ty CPĐT Sài Gòn tại khu đô thị Bắc Thành Cổ; Giám sát việc thực hiện bê tông hóa đường khu phố theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; Giám sát việc thi công tuyến đường dân sinh trên địa bàn.

- *Tổ đại biểu HĐND đơn vị bầu cử ở xã Hải Lệ:* Giám sát việc giải quyết giao đất rừng đối với UBND xã Hải lệ, cùng hệ thống chính trị tập trung vận động 100% hộ lán chiếm đồng ý và ký cam kết thực hiện theo phương án phân chia. Đại biểu HĐND đơn vị Hải Lệ tích cực đóng góp và vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình Nông thôn mới.

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

1. Tồn tại hạn chế.

⁵ Báo cáo số 161/BC-PC, ngày 25/11/2019 của Ban Pháp chế và Báo cáo số 167/BC-KTXH, ngày 26/11/2019 của Ban Kinh tế xã hội

- Công tác chuẩn bị kỳ họp, nhất là việc thẩm tra một số văn bản có khi còn bị động. Điều hành kỳ họp có lúc còn thiếu thống nhất trong một số nội dung có ý kiến khác nhau.

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức một số cuộc giám sát của các Ban chưa thực hiện đúng tiến độ thời gian; việc ban hành một số thông báo kết luận chưa kịp thời; chất lượng một số kiến nghị, đề xuất sau giám sát chưa cao; chất lượng một số cuộc giám sát chưa đáp ứng yêu cầu; công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên.

- Một số đại biểu chưa nghiên cứu sâu và mạnh dạn tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp. Việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa kịp thời, nhiều vấn đề còn trùng lặp, kiến nghị không đúng thẩm quyền.

- Việc triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2019 của một số tổ đại biểu còn hình thức. Công tác thông tin báo cáo của Ban và tổ đại biểu có lúc thiếu kịp thời.

2. Nguyên nhân.

- Việc chuẩn bị nội dung kỳ họp của một số cơ quan đơn vị chưa đảm bảo tiến độ, ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu, thẩm tra; chất lượng một số nội dung thấp, phải lùi thời gian trình hoặc trình không theo kế hoạch, ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, kế hoạch kỳ họp.

- Một số thành viên đoàn giám sát chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nghiên cứu kỹ tài liệu trong quá trình tiến hành hoạt động giám sát.

- Đại biểu HĐND thị xã chủ yếu kiêm nhiệm, một số đại biểu ít dành thời gian cho hoạt động của HĐND và chưa chủ động trong nghiên cứu, đề xuất.

- Phương thức hoạt động của tổ đại biểu chưa được thể chế hóa bằng các quy định cụ thể. Chế độ sinh hoạt của một số tổ đại biểu thiếu thường xuyên.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020.

1. Thực hiện tốt chức năng quyết định tại các 02 kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2020.

- Kỳ họp thứ 12 (giữa năm), để xem xét báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020; các báo cáo, đề án do UBND thị xã và các cơ quan hữu quan trình theo nghị quyết của HĐND thị xã về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020.

- Kỳ họp thứ 13 (cuối năm), để xem xét báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; các báo cáo, đề án do UBND thị xã và các cơ quan hữu quan trình theo nghị quyết của HĐND thị xã về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020.

2. Tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND hàng tháng. Duy trì tổ chức hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và Thường trực HĐND các phường xã.

3. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi đôn đốc việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

4. Tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị của cử tri và đơn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

5. Thường xuyên giữ mối liên hệ và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND, UBMT thị xã. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền.

6. Thực hiện nghiêm túc quy trình giám sát theo quy định của Luật hoạt động Giám sát. Đơn đốc thực hiện các kiến nghị giám sát đã thực hiện trong năm 2019. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã đã ban hành và các nội dung giám sát tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020, bao gồm:

6.1. Giám sát tại kỳ họp: Xem xét các báo cáo theo luật định và các báo cáo đề án do UBND thị xã trình; chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

6.2. Giám sát giữa hai kỳ họp: Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN; Thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; Tình hình cho thuê đất thực hiện dự án của các hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thị xã.

6.3. Giám sát chuyên đề.

a) Kết quả thực hiện dự án nâng cấp giao thông đô thị thị xã.

b) Việc thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về đề án xã hội hóa xây dựng điện chiếu sáng hẻm kiệt.

c) Việc thực hiện nghị quyết của HĐND thị xã về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

d) Tình hình ngăn ngừa, phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy và tín dụng đen trên địa bàn.

e) Tình hình giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của HĐND thị xã trình kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- BTV Thị uỷ (b/cáo);
- TT HĐND, UBND thị xã;
- UBMTTQ thị xã & các đoàn thể;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các phường, xã;
- Đại biểu HĐND;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phong